

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

วัน เวลา ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทวรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม 1) ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2) นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์

3) นายสุวัฒน์ เกิดมณี

สรุปย่อประเด็นเนื้อหาการประชุม

วันแรก คือ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นการบรรยายที่ทางเจ้าภาพ คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนของเจ้าภาพเองและจากภายนอก มาพูดคุยบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว ซึ่งมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1.การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลและการจัดการข้อมูลในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวรวมทั้ง ตารางการจัดเก็บข้อมูล ว่ามีวิธีการในการที่จะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลว่าต้องทำอะไร มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร และต้องเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายงานอย่างไร (วิทยากร : ดร.อารีย์ ธีร กิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2.การบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดสีเขียวจากประสบการณ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ว่า เริ่มต้นความเป็นมาอย่างไร มีกิจกรรมรูปแบบใดบ้างภายใต้แนวคิดการ เป็นห้องสมุดสีเขียว ประโยชน์และผลสำเร็จที่ได้รับ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พบเจอและแนวทางในการแก้ไข (วิทยากร : นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3.การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการเก็บสถิติการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายในรูปของไฟล์เอ็กเซล (วิทยากร : อ.ปัญญาวัฒน์ โกมุต บุตร)

4.Green Office และการจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการลดปริมาณขยะในห้องสมุดสีเขียว อธิบายถึง แนวคิดเรื่องสำนักงานสีเขียว และองค์ประกอบเกณฑ์ในการที่จะเป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีอยู่ 7 หมวดด้วยกัน และการลดปริมาณขยะก็อยู่ในองค์ประกอบเจ็ดหมวดนั้นด้วย ซึ่งมีอยู่ดังนี้ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ องค์กร หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร หมวดที่ 4 การ

จัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว และหมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (วิทยากร : ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

5.การบริหารจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของบุคคล อธิบายว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร เราจะพบเจอได้ในรูปแบบใดบ้าง เช่น จากผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ จากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ประโยชน์ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (วิทยากร : คุณธาดา วรณโชติกุล ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

ช่วงบ่าย เจ้าภาพได้พาผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่สอง คือ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เป็นการไปศึกษาดูงานถึงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวที่เป็นเครือข่ายซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบ

